

Trao giải báo chí về phong trào công nhân và hoạt động công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ nhất

03:05 28/07/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 26/7, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An tổ chức trao Giải Báo chí về phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ I, năm 2022 - 2023.

Dự Lễ trao giải có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An: Nguyễn Thị Thu Hương, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ngọc Kim Nam, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh và các đơn vị đồng hành liên quan.

Phát biểu tại buổi lễ trao giải, ông Kha Văn Tám, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An cho biết, Giải Báo chí về phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn tỉnh Nghệ An do LĐLĐ tỉnh và Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức, để chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX.



Ông Kha Văn Tám, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi lễ trao giải_Ảnh:

Quỳnh Trang.

Năm nay, lần đầu tiên giải được tổ chức nhằm khích lệ, động viên những người làm công tác báo chí và các tác giả có những bài viết, tác phẩm hay về đề tài phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Giải đã thu hút sự tham gia của đông đảo các nhà báo, phóng viên, cộng tác viên và các cấp Công đoàn toàn tỉnh với 120 tác phẩm dự thi của 95 tác giả, đến từ 41 đơn vị và các cơ quan báo chí trên địa bàn. 4 loại hình dự thi gồm: báo hình (truyền hình), báo nói (phát thanh), báo in, báo điện tử...



Trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải Nhất cuộc thi.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức giải, nhiều tác phẩm tham dự giải có chất lượng, sâu sắc về nội dung và đa dạng về hình thức thể hiện. Trong đó, có nhiều ấn phẩm báo chí hiện đại, hình thức thể hiện mới, nhiều tuyến tin, bài sâu, phản ánh đậm nét nhiều mặt công tác của Công đoàn, phong trào công nhân, lao động và cuộc sống người lao động trên địa bàn tỉnh.

Sau 7 tháng phát động, Ban tổ chức đã nhận được 120 tác phẩm của 95 tác giả thuộc 4 thể loại báo chí (truyền hình, phát thanh, báo in, báo điện tử). Có 58 tác phẩm vào vòng chung khảo. Tại lễ tổng kết, Ban Tổ chức đã trao 3 giải nhất, 8 giải nhì, 12 giải ba và 20 giải Khuyến khích.

Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh Nghệ An còn tặng Bằng khen cho 2 tập thể có thành tích xuất sắc tham gia Giải báo chí công đoàn Nghệ An lần thứ I.

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/trao-giai-bao-chi-ve-phong-trao-cong-nhan-va-hoat-dong-cong-doan-tinh-nghe-an-lan-thu-nhat>